

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

.....

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๔ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายประสาร มูลสูตร	ประธานสภา อบต.	ประสาร มูลสูตร
๒	นางจุไรรัตน์ บุทเสน	รองประธานสภา อบต.	จุไรรัตน์ บุทเสน
๓	นางสงบ โลหพาน	ส.อบต. ม.๑	สงบ โลหพาน
๔	นายอติพงษ์ ชัยสาลี	ส.อบต. ม.๒	อติพงษ์ ชัยสาลี
๕	นายพลวริชฐ คำวิจารณ์	ส.อบต. ม.๓	พลวริชฐ คำวิจารณ์
๖	นายสุพัฒน์ แสงงาม	ส.อบต. ม.๔	สุพัฒน์ แสงงาม
๗	นายฉลาด แพงสาย	ส.อบต. ม.๕	ฉลาด แพงสาย
๘	นายทองสา จันทะนี	ส.อบต. ม.๖	ทองสา จันทะนี
๙	นางละออง เฉลยพจน์	ส.อบต. ม.๘	ละออง เฉลยพจน์
๑๐	นายดำรง ผลประเสริฐ	ส.อบต. ม.๙	ดำรง ผลประเสริฐ
๑๑	นายสุบัน กาญจนแก้ว	ส.อบต. ม.๑๐	สุบัน กาญจนแก้ว
๑๒	นายณรงค์ คำอ้อ	ส.อบต. ม.๑๑	ณรงค์ คำอ้อ
๑๓	นายไพบูลย์ ปัตถามัย	ส.อบต. ม.๑๒	ไพบูลย์ ปัตถามัย
๑๔	นายชรินทร์ บรรณบดี	เลขานุการ สภา อบต.	ชรินทร์ บรรณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายถวิล ไชยรัตน์	นายก อบต.	ถวิล ไชยรัตน์
๒	นายไสว คำอ้อ	รองนายก อบต.	ไสว คำอ้อ
๓	นางณัฐพร ประเสริฐสังข์	รองนายก อบต.	ณัฐพร ประเสริฐสังข์
๔	นางสมร รุ่งวิสัย	เลขานุการ นายก อบต.	สมร รุ่งวิสัย
๕	นางสาวรัศมีสีกานต์ สาสิทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัด	รัศมีสีกานต์ สาสิทธิ์
๖	นายอนุชา ขัตติยนนท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุชา ขัตติยนนท์
๗	นางสาวศิริยาภรณ์ เพิ่มทอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ศิริยาภรณ์ เพิ่มทอง
๘	นางสาวภัทรจิต บุทเสน	นักตรวจสอบภายใน	ภัทรจิต บุทเสน
๙	นางสาวอารีญา ขัตติยนนท์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อารีญา ขัตติยนนท์
๑๐	นางสาวรตีพรรณดี ธงชัย	พนักงานจ้างทั่วไป	รตีพรรณดี ธงชัย
๑๑	นางประกาย ปัตถามัย	คนงานทั่วไป	ประกาย ปัตถามัย
๑๒	นายมานพ จันทะโยธา	คนงานทั่วไป	มานพ จันทะโยธา

<p>เริ่มประชุมเวลา นายชรินทร์ บรรณบดี เลขาธิการสภาฯ</p>	<p>๐๙.๓๐ น. เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ บัดนี้สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้ลง ลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป - ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย -</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ นายประสาร มูลสูตร ประธานสภาฯ</p>	<p>เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ - ไม่มี</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>-รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ นายประสาร มูลสูตร ประธานสภาฯ</p>	<p>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) สำหรับการประชุมสภาครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารสำเนาบันทึก รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้ กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ท่านใด จะแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไข เพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ด้วย ครับ หากมีข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้เรียนนำเสนอต่อที่ ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติมครับ</p>
<p>นายประสาร มูลสูตร ประธานสภาฯ</p>	<p>ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว หากจะมีการ แก้ไขขอให้เสนอได้ครับ ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>- ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขในส่วนใด</p>
<p>นายประสาร มูลสูตร ประธานสภาฯ</p>	<p>ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔ ขอมติที่ประชุม สภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุมสภาฯ โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือครับ</p>

มติที่ประชุม	-มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องกระทู้ถาม/ญัตติด่วน (ถ้ามี) -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ พิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายจ่ายที่ได้กันเงินไว้ ในหมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรณีไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน</p>
นายประสาร มุลสูตร ประธานสภา	<p>ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายจ่ายที่ได้กันเงินไว้ ในหมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรณีไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ</p>
นายชรินทร์ บรรณบดี เลขานุการสภา	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>“ข้อ ๕๙/๑ รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีระเบียบ กฎหมาย กำหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน</p> <p>เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน”</p> <p>ข้อ ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕๙/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>“ข้อ ๕๙/๒ การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน”</p> <p>เหตุผลในการอนุมัติขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นในครั้งนี้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อนจะสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรณีไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน ๙๖๓,๖๓๐ บาท ปัจจุบันยังไม่ได้เบิกจ่ายแต่อย่างใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก เพราะใกล้สิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายดังกล่าวแล้ว จึงรายงานขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกไม่เกินหกเดือน ดังนี้</p>

นายชินทร์ บรรณบดี
เลขานุการสภาฯ

๑. สำนักปลัด ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน ๕๑๙,๓๓๐ บาท
๒. กองคลัง ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน ๑๕๐,๘๘๐ บาท
๓. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน ๑๓๘,๖๒๐ บาท
๔. กองช่าง ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง จำนวน ๑๕๔,๘๐๐ บาท

รวมเงินงบประมาณที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น จำนวน ๙๖๓,๖๓๐ บาท

นายประสาร มุลสูตร
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านปลัด ได้ชี้แจงการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๓,๖๓๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายประสาร มุลสูตร
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ตามที่เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระ ที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

นายประสาร มุลสูตร
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ มีท่านใดเสนอเสนอหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ

นายชินทร์ บรรณบดี
ปลัด อบต.

ผมขอประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันกีฬาของอำเภอรัตนวาปี โครงการแข่งขันกีฬา “รัตนวาปีเชื่อมความสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ ๑” ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ขอเชิญทุกท่านร่วมงานด้วยนะครับ

นายประสาร มุลสูตร
ประธานสภาฯ

ผมขอสอบถาม กรณีที่หอถังประปา ตั้งอยู่ที่บ้านชาวบ้าน บ้านดงมดแดง หมู่ที่ ๑๐ ไม่ได้ใช้งานแล้ว เนื่องจากมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม ทาง อบต.โพนแพงสามารถย้ายหอถังประปาออกจากพื้นที่ชาวบ้านหลังดังกล่าวได้หรือไม่ และเจ้าของที่ดินสามารถขอที่ดินคืนเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

นายชินทร์ บรรณบดี
เลขานุการสภาฯ

ผมขอตรวจสอบเอกสารก่อน โดยปกติแล้วหากทางราชการจะก่อสร้างในที่ดินของชาวบ้าน หรือเอกชน จะมีใบมอบโอนเป็นทรัพย์สินให้กับทางราชการก่อน ถ้าเจ้าของที่จะขอเอาคืน ผมขอตรวจสอบกับฝ่ายพัสดุทะเบียนทรัพย์สินโดยละเอียดก่อนครับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

- นายประสาร มูลสูตร
ประธานสภาฯ
- ผมอยากเสนอให้ทางผู้บริหารและสภาฯ ทราบว่ามีชาวบ้านต้องการถังขยะใหม่ เป็นแบบถังขยะพลาสติกสูงที่ความคงทนยิ่งขึ้น เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการจัดเก็บขยะตามหมู่บ้านด้วยครับ
- นายถวิล ไชยรัตน์
นายก อบต.
- ผมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ส่วนจะจัดซื้อถังขยะจำนวนเท่าไร ขนาดเท่าไรนั้น ขอศึกษารายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ
- นายชรินทร์ บรรณบดี
เลขานุการสภาฯ
- เรื่องจัดซื้อถังขยะให้ตามหมู่บ้าน ผมจะให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือสำรวจความต้องการก่อนนะครับ จะได้ทราบว่าชาวบ้านต้องการถังขยะจำนวนเท่าไร
- นายฉลาด แพงสาย
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
- ผมขอสอบถามโครงการพัฒนาของหมู่บ้าน ว่ามีหมู่บ้านไหนได้ดำเนินการไปแล้วครับ
- นายชรินทร์ บรรณบดี
เลขานุการสภาฯ
- ปัจจุบันมีโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วที่ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๙ ส่วน หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๓ กำลังดำเนินขั้นตอนการลงประกาศหาผู้รับจ้าง ครับ
- นายสุพัฒน์ แสงงาม
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
- ผมอยากฝากให้คณะผู้บริหารเห็นความสำคัญกับสมาชิกในการร่วมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง มากยิ่งขึ้นด้วยครับ เนื่องจากเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการต่างๆ เรื่องที่สอง เรื่องประปาอ้อยใหญ่ที่บ้านดงตาล หมู่ที่ ๔ ยังใช้งานไม่ได้ เรื่องที่สามขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าแรงต่ำจะดำเนินการเมื่อใดครับ
- นางณัฐพร ประเสริฐสังข์
รอง นายก อบต.
- เรื่องไฟฟ้าแรงต่ำของบ้านดงตาล หมู่ที่ ๔ ถ้าจะขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการให้ ชาวบ้านจะต้องมีบ้านเลขที่ ส่วนถ้าชาวบ้านต้องการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรก็ให้ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรไปติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย หากการไฟฟ้ามีงบประมาณเพื่อการเกษตรก็จะมาดำเนินการให้ค่ะ ขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธ์แจ้งชาวบ้านให้เข้าไปติดต่อสอบถามได้ค่ะ
- นายณรงค์ คำอ้อ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
- ผมขอให้ทางผู้บริหารไปดูทางเข้าบ้านโพงแพง ด้วยนะครับ ผู้รับเหมาปิดท่อระบายน้ำ ผมกลัวว่าน้ำจะท่วมในหน้าฝนครับ
- นายถวิล ไชยรัตน์
นายก อบต.
- ปัญหาและความต้องการของท่านสมาชิกสภาฯ ผมรับทราบและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานต่อไปครับ
- นายประสาร มูลสูตร
ประธานสภาฯ
- มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่ม ก็จะเรียกประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุมครับ สำหรับวันนี้ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายชรินทร์ บรรณบดี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง


ลงชื่อ  ตรวจสอบ/ทาน
(นายประสาร มูลสูตร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอติพงษ์ ชัยสาลี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพลวิษฐ คำวิจารณ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางละออง เฉลยพจน์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง หมู่ที่ ๘